



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๔๕

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง/หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองกลาง

เพื่อให้การสื่อความเห็นหรือเสนอข้อความลงในเครือข่ายสังคมไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยและบุคคลอื่น หรือเกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ดังนั้น จึงได้มีการประชุมหารือในเรื่องการให้ความเห็นหรือเสนอข้อความลงในเครือข่ายสังคมเมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีข้อสรุปว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลบุคลากรภายในหน่วยงานของตน โดยมีควรปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาลุกลาม ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลให้เป็นหน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ และกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล และหากเป็นปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะต้องรับรายงานให้อธิการบดีทราบ ในส่วนของผู้บริหารนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริหารควรสรุปเรื่องเข้าที่ประชุมรองอธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ต่อไป

ทั้งนี้ การดูแลปกครองในหน่วยงานราชการจะต้องใช้หลักรัฐศาสตร์มาก่อน กล่าวคือ ต้องมีการพูดคุยหาทางออกก่อน หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็จะใช้หลักนิติศาสตร์ คือ การดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ได้แก่ การดำเนินคดีทางศาล การดำเนินการในทางปกครอง (การสอบสวนข้อเท็จจริง/วินัย การพิจารณาความดีความชอบ ดำเนินการทางจรรยาบรรณ) โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเน้นการทำหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล คือ คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า

สำหรับภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยนั้น เรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ การทุจริตและการละเมิดกฎระเบียบ โดยหลักการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้นำมาใช้มานานแล้ว

สำหรับบุคลากรที่มีความคับข้องใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น มีช่องทางในการดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ การร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี การร้องเรียนผ่านทางสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังมีหน่วยงานที่อยู่เหนือมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัย ศูนย์ดำรงธรรม ศาลปกครอง และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในการนี้ จึงได้เสนอแนวการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบให้ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ควบคุมดูแล ตรวจสอบการใช้สื่อสังคมออนไลน์

๒. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเน้นการทำหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล คือ คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รับผิดชอบชอบ การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่า

๓. กรณีบุคลากรในหน่วยงานมีความคับข้องใจหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ร้องเรียนผ่านสายตรงอธิการบดี การร้องเรียนผ่านทางสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยังมีหน่วยงานที่อยู่เหนือมหาวิทยาลัย คือ สภามหาวิทยาลัย ศูนย์ดำรงธรรม ศาลปกครอง และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

๔. ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัด

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในกรณีที่บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิดและส่งผลเสียต่อองค์กร จะต้องมีการจัดการในระดับเด็ดขาด ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานต้องกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม มีการพิจารณา วินิจฉัย และตัดสินใจที่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม คือ หลักการบริหารจัดการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการใช้หลักรัฐศาสตร์ คือ คุณธรรม ศีลธรรม ความดี และวัฒนธรรมอันดีงาม

๒. ในเบื้องต้นได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้กับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ และงานวินัยและนิติการ ดังนั้น หากเกิดกรณีที่บุคลากรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิดและส่งผลกระทบต่อองค์กร ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเรื่อง หากพบข้อบกพร่องหรือกระทำผิด ซึ่งขัดต่อกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ จึงให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามแนวปฏิบัติที่เสนอ และให้กองกลางแจ้งทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ